

บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

ต้นแบบ

ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.....

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยให้กระทรวงยุติธรรมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการรองรับตามความจำเป็นและความพร้อม แล้วนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรมจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบขึ้นจนแล้วเสร็จ และกำหนดให้มีโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบขึ้นเพื่อทดลองและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้ ปลอดภัยและก่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนที่รับบริการ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่ยินดีเข้าร่วมโครงการ และพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ก่อนนำไปขยายผลการดำเนินงานสู่หน่วยงานและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เพื่อพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อดำเนินการ ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมาย

- ๑) หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงาน มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลและบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ๒) ฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวกทันสมัย ปลอดภัยและมั่นคง

ข้อตกลง

ภายใต้หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงาน โครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ จึงทำความตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ดังนี้

๑) หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานจะร่วมกันวางแผน กำหนดขั้นตอนและจัดทำรายละเอียด ของการดำเนินงาน รวมทั้งประสานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒) หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้จะอนุญาตให้มีการสืบค้น เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ โดยมีศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลกลาง (Data Exchange Center) ของกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูล ในลักษณะพจนานุกรม (Data Dictionary) ที่ระบุหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประเภทและรูปแบบข้อมูล สิทธิการเข้าถึงและวิธีการขอข้อมูล โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิผู้ขอใช้ ดูแลรักษาความปลอดภัย และ ให้บริการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และจะดำเนินการเฉพาะกับข้อมูลในระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานเท่านั้น โดยไม่มีการเข้าถึงหรือมีผลกระทบ กับฐานข้อมูลเดิมของแต่ละหน่วยงาน

๓) ข้อมูลที่มีการสืบค้น เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมโดยหน่วยงานมีสิทธิขอหรือให้ ทั้งนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้ง เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๔) ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาของความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการนำร่องระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ ได้แก่ หน่วยงานในส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่มีการลงนามในความร่วมมือ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด ขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลง ให้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อสำนักงาน กิจการยุติธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม และ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

๕) ข้อตกลงนี้ไม่บังคับผูกพัน ในเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นของหน่วยงาน ที่เข้าร่วม โครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น รวม ๕ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยให้แต่ละหน่วยงาน เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน

ลงชื่อ

พ.ชาติ วงษ์ ไร่องุ่น
(คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์)
ผู้อำนวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

(พันตำรวจเอกคุณหญิง อารยวุฒิ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ลงชื่อ

(นายสังจา เขมะจารุ)
รองอธิบดี
กรมบังคับคดี

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ สว่างกมล)
รองอธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ